
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  วันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๕ 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
.................................................. 

 
ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๓ คน ประกอบด้วย 

๑. นายวิโรจน ์ เปลื้องกระโทก  ประธานสภา อบต. 
๒. นายเกรียงศักดิ์  สงมะเริง  รองประธานสภา อบต. 
๓. นายสืบศักดิ์  นุชกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายชูชาติ  พูนกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
๕. นายถนอม  ทันกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๔ 
๖. นายประสิทธิชัย  พูนกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 
๗. นายสร้อย  ด่านกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
๘. นายเสฏฐวุฒิ  เปลื้องกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
๙. นายประภาส  นิดกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๐. นายนิพล  บ่อยกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายลม  ปลอดกระโทก  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒. นางสุดา  แนบกระโทก  ส.อบต. หมู่ที ่๑๒ 
๑๓. นายสนธยา  ภักดีกิจ   เลขานุการสภา อบต.   

    

ผู้ไม่มาประชุม   –  คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย 

 ๑.นายนำ  ปลอดกระโทก   นายก อบต. 
 ๒.นายวิเชียร  นากระโทก   รองนายก อบต. 
 ๓.นายสมบัติ  เทพกระโทก  รองนายก อบต. 
 ๔. นายมาโนช  พูนกระโทก  เลขานุการนายก อบต. 

๕. นายวิโรจน ์ ศรีกระโทก  ทีป่รึกษานายก อบต. 
 ๖.นางจงดี  แนบกระโทก   ที่ปรึกษานายก อบต. 
 ๗.นางมุกดาวรีย์  ธนะไชย   หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 ๘.นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ๙. นางสาวเสาวคนธ์  สุวิทย์วรกุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ๑๐.นางชัชชษา  จงวิไลเกษม  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
  

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวิโรจน์  เปลื้องกระโทก ประธานสภา อบต. ได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น. และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  
   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  -รับรอง 



 

 

๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเพื่อพิจารณา  เรื่อง การขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธาน   -ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  -เรียนท่านประธาน ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับท่านรองสมบัติที่ได้สูญเสียแม่ยาย 
   เมื่อช่วงเช้านี้ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อ 
   จัดจ้างโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่าย ดังนี้ 
รายการโอนลด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ 

    -โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายหนองเพชรถึงเทศบาลตำบลแหลมทอง ขนาด 
   ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 
   ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมราคาก่อสร้าง  
๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑) (กองช่าง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด  ๔๗๘,๖๐๐ บาท หลังโอนลดมีงบประมาณคงเหลือ ๔๐๐ บาท 
เหตุผลที่โอนลด   

เนื่องจาก อบต. ได้สอบราคาเพ่ือหาผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา 
ต่ำสุด ๘๕๒,๐๐๐ บาท  และ อบต. ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ 
ก่อสร้าง ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
รายการตั้งจ่ายใหม่  จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยนานายชั้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๗ 
ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา พร้อม 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมราคาก่อสร้าง  ๔๗๘,๖๐๐ บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
เหตุผลที่ตั้งจ่ายใหม่ 

เพ่ือนำงบประมาณที่เหลือจ่ายมาจัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อสภา เพ่ือโอนงบประมาณ
ส่วนที่เหลือมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  ๔๗๘,๖๐๐ บาท  ขอท่านสมาชิกได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ 

ประธาน   -มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามตรงไหนหรือไม่  
เมื่อไม่มีผมจะขอมติ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจำนวน

๔๗๘,๖๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่ท่านนายกเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัต ิ– เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)  
ประธาน   -สรุปที่ประขุมมีมติอนุมัติ  
 



 

 

    


